

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thông qua các tờ trình trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó chỉnh sửa, hoàn thiện bảo đảm sát thực tiễn, chặt chẽ, đúng luật, sau ban hành có tính khả thi và sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ chín là kỳ họp thường lệ có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp chu đáo.

ĐỒNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản ước tăng 9,04%, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước tăng 8,12%. Huyện đã thực hiện sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị hành chính cấp xã mới bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả. Kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền được nâng lên. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người và gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Các hoạt động văn hóa, lễ hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; đề xuất các giải pháp, phấn đấu năm 2025 tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 8,08% so với năm 2024.

HƯNG HÀ GẶP MẶT...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ; thu nhập bình quân của bà con giáo dân đạt 68,2 triệu đồng/người/năm; 94,6% gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Từ các phong trào đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường.

Thời gian tới, huyện Hưng Hà chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên liên hệ hệ chặt chẽ, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tại hội nghị, huyện Hưng Hà tặng hoa chúc mừng các linh mục và tặng quà 5 học sinh là người Công giáo có thành tích xuất sắc trong học tập.

THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội NCT thành phố phấn đấu tập hợp trên 90% NCT vào tổ chức hội; 100% NCT trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chức thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, BHYT, không còn NCT phải ở nhà đột nát, xuống cấp. Phấn đấu thành lập và xây dựng từ 15% số phường, xã trở lên có câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của UBND tỉnh thành lập Hội NCT thành phố Thái Bình. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT thành phố; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Hội NCT thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.

* Sáng ngày 9/12, Ban Vận động thành lập Hội NCT huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Huyện Kiến Xương hiện có gần 49.700 NCT, chiếm 20% dân số. Thời gian qua, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các cấp hội thực hiện nhiệm vụ. Các cấp hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan đầy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện... Hội NCT thường xuyên được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng". Các cấp hội thường xuyên thăm hỏi, kịp thời chia sẻ khi hội viên ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn. Những kết quả đạt được của các cấp hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tại Đại hội đã công bố và trao quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội NCT huyện Kiến Xương; Ban Chấp hành Hội NCT huyện ra mắt Đại hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; khen thưởng 17 NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh cấp huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của huyện Hưng Hà đạt 99,85%

Chiều ngày 9/12, UBND huyện Hưng Hà tổ chức sơ kết thực hiện công tác chuyển đổi số, Đề án 06; bố quyết định cao điểm số hóa dữ liệu hộ tịch; thực hiện chỉ trả an sinh xã hội, lương hưu không dùng tiền mặt và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện công tác chuyển đổi số, huyện Hưng Hà đã ban hành đầy đủ, cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo về công

tác chuyển đổi số, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2024, tỷ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và ký số đạt 99,71%; tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo đạt 70,82%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 99,85%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,97%.

Đối với việc thực hiện Đề án 06, các đơn vị, địa phương trong huyện đã chủ động đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Năm 2024, toàn huyện đã tiếp nhận trực tuyến 178.086 hồ sơ, đạt 94,6% đối với 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; tiếp nhận trực tuyến 31.620 hồ sơ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, đạt 82,7%; tiếp nhận 146.466 hồ sơ thực hiện 28 dịch vụ công, đạt 97,6%. Đến ngày 6/12, toàn huyện nhận và

trả 34.789 thẻ căn cước công dân; kích hoạt 9.281 tài khoản định danh điện tử. Đến ngày 9/12, tổng dữ liệu đã được số hóa hộ tịch chuyển lên phần mềm là 20.105 dữ liệu. Tỷ lệ đối tượng hưởng an sinh xã hội nhận chế độ qua tài khoản chỉ đạt tỷ lệ 19,03%.

Thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn; tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ của Đề án 06; triển khai quyết liệt chỉ trả an sinh xã hội, lương

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt, phần đất đến tháng 1/2025 thực hiện chỉ trả qua tài khoản đối với 100% diện đối tượng; đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Luật Căn cước năm 2023. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động rà soát, thống kê, đánh giá tình trạng số hộ tịch và số lượng dữ liệu tương ứng cần số hóa; chia ca, kíp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhất là vai trò của tư pháp - hộ tịch để đẩy nhanh tiến độ đề ra.

THANH THUY

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Để nâng cao chất lượng mỗi giờ học, Trường THPT Nguyễn Huệ (Quỳnh Phụ) chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần đổi mới giáo dục và thực hiện chuyển đổi số.

Trường THPT Nguyễn Huệ hiện có hơn 2.200 học sinh với 45 lớp. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là yếu cầu tất yếu trong giảng dạy, do vậy cùng với tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường luôn khuyến khích, động viên mỗi cán bộ, giáo viên tích cực học tập, tiếp thu ứng dụng CNTT trong mỗi giờ học. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ những năm 2020, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, 100% phòng học được lắp đặt máy chiếu kết nối mạng. Ngoài các phòng học truyền thống, Trường còn có một số phòng học thông minh giúp mở rộng không gian, tài liệu, phương pháp và hình thức dạy học. Bên cạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị, 100% giáo viên của trường có kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị phòng học thông minh. Các giờ giảng dạy giáo viên chú trọng khai thác hiệu quả thiết bị dạy học, các phần mềm quản lý lớp học như zoom, azota; thiết kế bài học, câu hỏi trắc nghiệm giúp tăng hứng thú, hiệu quả trong kiểm tra học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trưởng bộ môn Tin học chia sẻ: Hiện nay, nhà trường ứng dụng phổ biến CNTT trong các giờ học, 100% giờ học, giáo viên sử dụng giáo án điện



Trường THPT Nguyễn Huệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết học.

tử. Từ năm học 2023 - 2024, nhà trường ứng dụng AI để tìm kiếm tư liệu, thiết kế bài dạy. Rất nhiều công cụ hỗ trợ thiết kế soạn bài được giáo viên tìm kiếm, nghiên cứu, giúp tiết kiệm thời gian, hoặc thiết kế video phục vụ giảng dạy để thu hút hứng thú của học sinh. Việc tổ chức dạy học tương tác, ra bài tập, kiểm tra bài cũ, đưa tài liệu, nhận phản hồi từ học sinh... đều được giáo viên thao tác trên

máy tính, điện thoại, thông qua các phần mềm kiểm tra, giám sát. Giáo viên có thể kiểm tra quá trình học tập của các em học sinh bất cứ lúc nào và câu trả lời của học sinh được lưu trên internet, để dàng soi chiếu kết quả khi các em hoàn thiện bài kiểm tra. Bên cạnh đó, giáo viên thường xuyên giới thiệu và hướng dẫn học sinh một số công cụ để học sinh tự tìm kiếm và xử lý thông tin, thiết kế

các bài trình chiếu báo cáo sản phẩm nhóm, làm bài tập... Bản thân cô giáo Nguyễn Thị Kiều Oanh cũng đã lập ra fanpage "Ứng dụng AI trong dạy học" thu hút gần 30.000 người tham gia, chia sẻ và truyền cảm hứng cho các giáo viên.

Giờ học môn Lịch sử của các em học sinh lớp 11A11 trở nên sôi nổi hơn bởi thay vì có giảng, học sinh lắng nghe và trả lời, các thầy cô đã sử dụng

phần mềm trò chơi BeeClass (lớp học hạnh phúc) để tăng tính tương tác giữa giáo viên và học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thế, bộ môn Lịch sử cho biết: Trước đây, khi soạn giáo án môn Lịch sử, các giáo viên phải mất hàng tuần để hoàn thành một bài giảng. Từ khi ứng dụng CNTT để soạn giáo án điện tử mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Giáo trình dạy và học bao gồm cả video, âm thanh, hình ảnh... không chỉ giúp bài học trở nên sinh động, tăng sự tương tác giữa thầy và trò mà còn giúp các em hiểu bài sâu hơn, từ đó phát huy tính sáng tạo, năng lực tư duy. Thông qua các buổi học ở các phòng học thông minh giúp các bài giảng của giáo viên sinh động hơn; cách thức giảng dạy cũng trở nên linh hoạt hơn; thời gian lên lớp tiết kiệm hơn nhiều và đặc biệt là các em học sinh rất hào hứng và vui vẻ trong giờ học. Em Đinh Trần Khánh Nguyệt, học sinh lớp 11A11 chia sẻ: Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy giúp mỗi tiết học hấp dẫn hơn rất nhiều so với bài giảng theo phương pháp truyền thống. Các bạn được tương tác, trao đổi với các thầy cô thông qua những câu hỏi, hình ảnh, video... sinh động, giúp chúng em hứng thú và hiểu bài hơn.

Nhờ ứng dụng hiệu quả CNTT trong dạy và học, chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Huệ nâng cao qua từng năm. Hàng năm, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của Trường đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt trên 80%. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Trường THPT Nguyễn Huệ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chuyển đổi số của ngành giáo dục, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

NGUYỄN CƯỜNG

Quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quyền trẻ em; bảo cáo, phản ánh kịp thời về tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn và duy trì thực hiện việc thu thập thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trẻ em.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 cơ sở trợ giúp xã hội công lập chăm sóc trẻ em là Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã

hội và Làng trẻ em SOS Thái Bình, nhiều trẻ được hưởng trợ cấp xã hội và chăm sóc bằng các hình thức khác nhau tại cộng đồng. Bà Hoàng Thị Len, Trưởng phòng Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Các trường hợp trẻ em bị xâm hại được phát hiện được trợ giúp pháp lý kịp thời, một số trường hợp khác hỗ trợ bằng nhiều hình thức như tư vấn, trị

liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xã, phường, thị trấn phát triển khai thực hiện và đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, 73,85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Trong những năm qua, tình trạng trẻ em lao động trái quy

định của pháp luật không xảy ra tại các cơ sở sản xuất hay xí nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có một bộ phận nhỏ trẻ em phải lao động cùng với cha mẹ như một hình thức giúp đỡ gia đình. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động của trẻ em là do điều kiện kinh tế khó khăn và nhận thức chưa đầy đủ về tác hại của việc cho trẻ lao động sớm của các bậc cha mẹ. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan tới lao động trẻ em, nâng cao nhận thức về quyền con người, quyền trẻ em nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức.

Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em nói chung, thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, tạo nguồn kinh phí tổ chức thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em để có biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ kịp thời, không để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

ĐỖ HỒNG ANH



Các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thái Bình vui chơi thể thao.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng năm 2024 tại VietinBank - CN Thái Bình

Kính gửi: Quý khách hàng và các ứng viên tiềm năng!
VietinBank đang tiến bước trên hành trình phát triển mới với nhiều thay đổi đột phá trong chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển văn hóa doanh nghiệp. VietinBank tìm kiếm những ứng viên tài năng, sẵn sàng đồng hành cùng VietinBank chinh phục những thành công mới.

Chỉ tiêu tuyển dụng của VietinBank - CN Thái Bình như sau:

- 02 cán bộ Quan hệ KH DN
- 02 cán bộ Quan hệ KH bán lẻ
- 01 cán bộ Quan hệ KH FDI ngôn ngữ tiếng Trung

Thời hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024.

Tại tuyendung.vietinbank.vn (hoặc quét mã QR) - Lựa chọn địa điểm: Thái Bình

Nếu bạn khao khát phát triển năng lực, rèn luyện tư duy, nâng tầm sự nghiệp tại một tổ chức uy tín với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh và môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hãy đăng ký ngay hôm nay để cùng gia nhập VietinBank.

Hotline: 02273.640.236 - Email: tuyendung@vietinbank.vn

VietinBank trân trọng thông báo!

GIA NHẬP NGAY!